

# รอยัล คลิฟ และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช เนรมิต สถานที่จัดประชุม “Manager Conference” ต้อนรับทีมไมเนอร์ ฟู๊ดกว่า 1,000 คน



พัทยา, ประเทศไทย – รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช พัทยา ให้การต้อนรับ คุณ พอล ชาลิส์ เคนนี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู๊ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยผู้บริหาร และผู้จัดการร้านอาหารในเครือกว่า 1,000 คน เพื่อเข้าร่วมการประชุม “Manager Conference” ประจำปี 2562

โดยในปีนี้ การประชุมจัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน ณ ห้องโถงใหญ่ของศูนย์ประชุมนานาชาติพีช ที่ได้รับการเนรมิตพื้นที่ให้เป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมสนทนา การสร้างความสนุกสนานให้ทีมงาน, การสัมมนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์, การประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์มีมูลค่า เพื่อเสริมสร้างสายสัมพันธ์อันดีระหว่างทีมงาน, ปลุกฝังการทำงานเป็นทีม และการฝึกแก้ปัญหาเฉพาะหน้า รวมถึง เป็นการเพิ่มขวัญ และกำลังใจให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ ยังมีการประชุมงบประมาณสำหรับปี 2563 ณ ห้องประชุม Head of State Chamber โรงแรมรอยัล คลิฟ แกรนด์ โฮเต็ลอีกด้วย

ไมเนอร์ ฟู๊ด เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย โดยมีร้านอาหารกว่า 2,200 สาขา ใน 27 ประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า เดอะ พิชซ่า คอมปะนี, เดอะ คอฟฟี่ คลับ, ริเวอร์ไซด์, ไทย เอ็กซ์เพรส, เบนินา, สเวนเซนส์, ซิชซ์เลอร์, แดรี่ คิวิน และเบอร์เกอร์ คิง

รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีชตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกว่า 100 ไร่ ที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ทะเลสีครามที่สวยงามของอ่าวไทย ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศูนย์ประชุมที่มีความหลากหลาย และครบวงจรที่สุดในเอเชีย ที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการในการประชุมได้ ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการ เปิดตัวผลิตภัณฑ์ การประชุมระดับนานาชาติ หรือจัดงานเลี้ยง เนื่องจากมีพื้นที่กว้างขวางมากกว่า 23,500 ตารางเมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกระดับมาตรฐานสากลที่ครบครัน บริการระดับมืออาชีพร และเทคโนโลยีทันสมัย หากท่านกำลังมองหาสถานที่ในการจัดงาน สามารถติดต่อผู้จัดการฝ่ายขายของเราเพื่อรับข้อเสนอสุดพิเศษที่ (+66) 38 250 421 ต่อ 2845 หรืออีเมลล์ [success@royalcliff.com](mailto:success@royalcliff.com) ที่ทีมงานของเราพร้อมที่จะรังสรรค์งานของท่านให้น่าจดจำ และพิเศษสุด!

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป และศูนย์ประชุมนานาชาติพีช สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ [www.royalcliff.com](http://www.royalcliff.com) และ [www.peachthailand.com](http://www.peachthailand.com)